

## ประกาศที่ 6/2566

### นโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

นโยบายฉบับนี้ให้ครอบคลุมการดำเนินงานและกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อจัดหา การผลิตสินค้า บริการ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของหุ้นส่วนธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า และผู้ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การดำเนินงานที่ไม่มีอำนาจบริหาร ผู้ร่วมธุรกิจ การจัดจ้างภายนอก รวมไปถึงการดำเนินโครงการใหม่ และโครงการปรับปรุง การจัดทำข้อตกลงต่างๆ ในการควรวมกิจการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนด และมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับประเด็นระดับโลกและประเด็นระดับท้องถิ่น ตามแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

2. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และน้ำอย่างยั่งยืน ลดการก่อให้เกิดของเสียอันตรายและไม่อันตราย ให้นำไปจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยไม่นำของเสียไปฝังกลบ ควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ บำบัดและนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงรุกและเชิงรับ และมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานโดยฝ่ายจัดการ เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. ดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการพลังงานและสภาพภูมิอากาศ หรือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. สร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เช่น พนักงาน คู่ธุรกิจ และลูกค้า เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6. เปิดเผย โปร่งใสและรับผิดชอบต่อการรายงานของข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกันและขยายผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

นโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดให้บริษัททั้งในและต่างประเทศ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เกิดเป็นรูปธรรมและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกบริษัทสื่อสารและปรับใช้นโยบายฉบับนี้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566



(นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)